



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

28 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ผจก., กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, infoquest, acnews, ChiangmaiNews, hoonsmart, TNN, kaohoon, INN, nationtv, thebangkokinsight, efinancethai, 77 kaoded, thaipbs, businesstoday, sondhitalk)

-โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ประจำวันวันที่ 27 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 819 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 808 ราย และผู้เดินทางจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,465 ราย รักษาหายเพิ่ม 162 ราย รวมหายป่วย 7,114 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 4,098 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิต 76 ราย เป็นชายไทย อายุ 56 ปี มีโรคประจำตัวหลอดเลือดตีบและเป็นผู้ป่วยติดเตียง

-**จ.ยะลา** ยังไม่พบผู้ติดเชื้อกว่า 260 วัน พร้อมประสานข้อมูล ก.การต่างประเทศ หลังพบผู้พันโทชกกลับเข้ามาทางด้านชายแดนเบตง มีภาวะเสี่ยงสูง

-**จ.พระนครศรีอยุธยา** พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย อาชีพขับรถส่งชายฝึก

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, คมชัดลึก, nationtv

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรางวัลพระราชทานให้ผลดว่นพิเศษต้นแบบ ใช้งานคู่มือรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน เสริมกำลังการค้นหาเชิงรุกที่ จ.สมุทรสาคร ตรวจวินิจฉัยผลในพื้นที่ทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง ไม่ต้องส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการรพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 9

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. รับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 จากผู้ว่าการ กฟผ. อาทิ ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ 53 ตู้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งต่อไปให้กปรพ. 150 แห่ง ทั้งนี้ ได้เร่งให้ อสม.สร้างความเข้าใจเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในหมู่ประชาชนเพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจรับวัคซีน ย้ำว่าวัคซีนที่จัดหาปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

-นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้คกก.กระจายวัคซีนกำลังพิจารณาการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนที่เป็นเรื่องของความสมัครใจ รวมถึงเนื้อหาที่จะให้ อสม.นำไปสื่อสาร ทั้งเรื่องความกังวล ผลกระทบจากวัคซีน และจุดประสงค์การฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, newtv, nationtv, thailandplus, thebangkokinsight, thaipbs)

-นพ.เฉตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงกรณีการระบาดที่โรงงานในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ว่าพบรายแรกเป็นแรงงานชายชาวเมียนมา ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่ง ไปงานแต่งงานเพื่อนที่ จ.สมุทรสาคร จนเกิดการติดเชื้อเป็นวงกว้างในโรงงานเดียวกัน 74 คน และเชื่อมโยงไปโรงงานอีก 2 แห่ง พบติดเชื้ออีก 17 คน ปัจจัยมาจากการพักอาศัยร่วมหอเดียวกัน นั่งรถไปทำงานคันเดียวกัน กินอาหารร่วมกัน แม้จะมีการแยกผู้ติดเชื้อเข้าระบบแล้ว แต่การอยู่รวมกันหนาแน่น มีความเสี่ยงที่จะทยอยพบผู้ติดเชื้อได้ เน้นเข้มมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-นพ.สสจ.สมุทรสาคร ระบุ ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อ 5,000 คน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงประมาณ 15,000 คน หรือ 3 เท่าของผู้ติดเชื้อ ซึ่งกลุ่มนี้ยังเดินทางทำงานตามปกติและมีโอกาสแพร่เชื้อตลอดเวลา ได้เร่งหาหรือมาตรการควบคุมโรคหลังตรวจเชิงรุกตามแผนให้ได้อย่างน้อยวันละ 10,000 คน ยืนยันว่าผู้ติดเชื้อยังอยู่ในกลุ่มโรงงานและแรงงานข้ามชาติ ยังไม่แพร่สู่ชุมชนและคนไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-อนามัย โพล สสำรวจพบประชาชนสวมหน้ากากเมื่อไปที่สาธารณะร้อยละ 94.48 สถานที่สวมหน้ากากน้อยคือ สวนสาธารณะ/สนามกีฬา สถานที่สวมหน้ากากมากที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า พฤติกรรมป้องกันตัวเองในภาพรวม ประชาชนตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ มากที่สุด ย้ำประชาชนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร โหลดแอปฯ หมอชนะ-ไทยชนะ สถานที่ประกอบการต่าง ๆ ประเมินด้วยตนเองผ่าน Thai Stop COVID

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง TNN, mcot, thailandplus, acnews

-กรมอนามัย แนะนำปฏิบัติในการเปิดเรียน 4 มาตรการ ดังนี้ 1.เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน ให้มีความปลอดภัย ลดการแพร่กระจายเชื้อ 2.โรงเรียนประเมินตนเองก่อนเปิดเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 3.ยกระดับมาตรการความปลอดภัย และ 4.การกำกับติดตามและประเมินผลร่วมกันระหว่าง ศธ.และ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-กรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมีแผนแม่บท เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ ยกการ์ดสูงสุดทั่วไทย เน้นย้ำทุกคนใช้ชีวิตปลอดภัย รักษาวินัย คนไทยช่วยกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ สสจ.สมุทรสาคร เครือข่ายโรงเรียนแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขยายศักยภาพการตรวจเชื้อโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกใน จ.สมุทรสาคร ตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 100,000 ตัวอย่างต่อสัปดาห์

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov

-นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ระบุว่า รัฐบาลฯ รับรถพระราชทานวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ 1 คัน และรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุล 3 คัน มี นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ เข้าร่วมในพิธี

-รมว.แรงงาน เผย ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษแก่คนต่างด้าวออกไปอีก 6 เดือน และเห็นชอบแนวทางการตรวจโรคโควิด 19 ของ สธ. ที่จะให้สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถตรวจโรคโควิด 19 ให้กับคนต่างด้าวได้

-ช.ก.ส. พบพนักงานสาขานครนายกติดเชื้อ 1 ราย สั่งปิดสาขา 3 วัน

-แพทย์ศิริราช เผยอาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ขณะนี้ตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 แล้ว ยังคงให้ยาแก้อักเสบและรอดูทั้งผื่นในปอดลดลงและปอดฟื้นตัว เตรียมย้ายออกจากห้องความดันลบเพื่อให้ครอบครัวสามารถเข้าเยี่ยมได้

-เมเจอร์รัชโยธิน จัดบีกคินนึ่งพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์การค้า หลังได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อมาใช้บริการ

-ชุดปฏิบัติการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบโกดังสินค้า แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กทม. พบลังกระดาษบรรจุ หน้ากากอนามัยไม่ผ่านการรับรองประมาณ 2.5 ล้านชิ้น มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านบาท อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือช่างไม่มีเอกสารสำแดงภาษี และเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมาก นำของกลางส่งสน.บางคอแหลม ดำเนินคดี

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.ผู้ป่วยปกปิดไทม์ไลน์

สื่อที่นำเสนอ : twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ @joe_black317 ทวิตประเด็นดีเจมะตูมและชายอีก 2 คนที่ติดเชื้อโควิด 19 จากงานวันเกิดไม่ให้ข้อมูลไทม์ไลน์ อาจส่งผลให้กลุ่มนี้แพร่กระจายเชื้อมากขึ้น โดยรายชื่อ 647 (ดีเจมะตูม) ไม่ให้ไทม์ไลน์วันที่ 14-20 ม.ค. รายชื่อ 657 (อดีต ผจก.ฝ่าย pr.) ไม่ให้ไทม์ไลน์วันที่ 17-21 ม.ค. และรายชื่อ 658 (จนท.รัฐ) ไม่ให้ไทม์ไลน์วันที่ 14-21 ม.ค.

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @nnnngpp ระบุว่า เพื่อนที่ใช้ชื่อ @saxzohone ติดโควิดที่เชียงราย แจ้งไทม์ไลน์และข้อมูลครบ แต่ จนท.ยึดมือถือไป tracking location ขอโทรศัพท์คืนแต่ไม่ยอมคืน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ประชาไท, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, sanook, thebangkokinsight) ทวีตช่อง 3, 7, 9, TNN, ไทยรัฐทีวี, Thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐติดเชื้อโควิดมีการปกปิดไทม์ไลน์ ถือว่าผิด กม. ในลักษณะให้การเท็จ ต้องดำเนินคดี ส่วนกรณีดารานำไม่แจ้งข้อมูล ถ้าปกปิดถือว่าผิดกฎหมาย การจัดปาร์ตี้วันเกิดไม่สามารถเอาผิดได้เนื่องจากเป็นการขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการจัดสังสรรค์ เรื่องที่ผิดคือ คำสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร และให้นั่งรับประทานในร้านได้ถึง 21.00 น. ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคตรวจสอบหากมีความผิดจริงให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที

-นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สปลค. กล่าวว่า การปกปิดข้อมูลจะส่งผลให้การควบคุมโรคทำงานได้ช้าและเพิ่มความเสี่ยง หากพบว่าไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนโรคจริง จะมีมาตรการเพิ่มขึ้น เช่น การสอบสวนไปยังหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ยืนยันว่าการสอบสวนโรค การเปิดเผยไทม์ไลน์ของทุกคนปฏิบัติเหมือนกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, สวท.91, sanook, facebook

-นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. โพสต์เฟซบุ๊กว่า ทีมสอบสวนโรคของ กทม. กำลังสอบสวนเพิ่มเติม หากได้ข้อมูลจะแจ้งความคืนทันที ถ้าพบยังปกปิดข้อมูล จนท.ควบคุมโรคจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ msn

-เพจอีเจ็บบ เลียบด่วน โพสต์ข้อความถึงนพ.ทวีศิลป์ กรณีดีเจมะตูม มีองค์ประกอบครบ 3 ข้อ คือ 1.ติดเชื้อ 2.พยายามปิดบังข้อมูล 3.ตรวจแล้วไม่มีแอปฯ หมอชนะ ลงโทษได้หรือยัง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-กรณีกม.ระบุผู้ป่วยรายชื่อ 645 , 647, 657 และ 658 ได้ปกปิดไทม์ไลน์และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไม่ครบ บางรายเชื่อมโยงกับปาร์ตี้วันเกิด ดีเจมะตูม ผู้ป่วยรายชื่อ 657 อาชีพพาร์ตไทม์ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ของตนเองอย่างละเอียด พร้อมระบุว่า ได้ให้ไทม์ไลน์กับเจ้าหน้าที่ไปทั้งหมดแล้ว ยืนยันไม่เคยมีเจตนาปิดบังไทม์ไลน์

-กทม.แก้ไขไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายชื่อ 645 เป็นเซฟร้านอาหาร ซึ่งตอนแรกระบุว่าช่วงวันที่ 17-18 ม.ค. ผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูล โดยแก้ไขข้อมูลเป็นอาศัยอยู่ที่พัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแอฟซิก

-ผอ.สำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรมนิติวัชร์ เนะรัฐไม่ควร 2 มาตรฐาน ผู้ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์โควิด 19 หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมาย ที่สำคัญ ควรรีบดำเนินการให้ผู้ป่วยเหล่านี้เปิดเผยข้อมูลไทม์ไลน์ที่ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตของประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-จากกรณีข่าวโซเชียลตามหาหนังนักแสดงที่ไปร่วมงานวันเกิดดีเจเมจตุ่ม เนื่องจากผู้ป่วยไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลใหม่ไลน์ ล่าสุด มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเป็น นายคริสฐ์ พรรณธรรม (ข่าวไอ้ต) หัวหน้าวงแอดซิส มาร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจเมจตุ่มแต่หลังจากพบเพื่อนแล้วเดินทางกลับ ไม่ได้เข้าไปในงาน กระทั่งมีอาการป่วยและเห็นข่าวดีเจเมจตุ่มติดโควิด 19 จึงได้ไปตรวจเมื่อวันที่ 20 ม.ค. แพทย์แจ้งว่ามีเชื้อโควิด 19 ประมาณ 5% ให้พักรักษาตัวที่รพ.เพื่อรอผลวันที่ 31 ม.ค.อีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท, js100

-วิดิเตอร์กรมควบคุมโรค ทวิตข้อความ จากกรณีข่าวการปกปิด Timeline ผู้ป่วยใน กทม. กรมฯ ได้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กทม. ให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ. โรคติดต่อ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.การผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, INN, efinancethai, sanook)

-โฆษก ศบค. เผย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สธ. เสนอกำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรับจังหวัดต่างๆ ตามโชนสี ดังนี้ 1.ให้ใช้รูปแบบจังหวัดกันชนกับจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่มีการกระจายโรคไปพื้นที่อื่น 2.แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ระดับ คือ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ควบคุมสูงสุด ควบคุม ฝ้าระวังสูงสุด และฝ้าระวัง 3.จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ หรือพบผู้ติดเชื้อจำนวนน้อย ให้แยกเป็นรายอำเภอที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรภายในและนอกจังหวัดต่างกัน อาจปรับลดหรือเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเป็นรายอำเภอได้ ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการปรับพื้นที่ คือ 1.สถานการณ์ระบาดในจังหวัด การพบผู้ติดเชื้อใน 7, 14 หรือ 28 วัน จากแผนที่การระบาด 2.มีแหล่งโรคเสี่ยงระบาดไปพื้นที่อื่นๆ เช่น สถานบันเทิง บ่อน สนามชนไก่ 3.จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบเข้าประเทศ และ 4.มาตรการฝ้าระวังในชุมชน สถานประกอบการและสัดส่วนของผู้ติดเชื้อ โดยกำหนดให้ จ.สมุทรสาคร เป็นสีแดงเข้ม ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพียงจังหวัดเดียว ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พื้นที่ควบคุม 20 จังหวัด และพื้นที่ฝ้าระวังสูง 17 จังหวัด โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุด ยังต้องปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนร้านอาหารนั่งรับประทานแบบเว้นระยะห่างได้ จำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. เล่นดนตรีสดได้แต่งดการเต้นรำ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม การประชุมสัมมนาจำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแสดงดนตรี พื้นที่ฝ้าระวังสูงสุดและฝ้าระวัง จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 คน แสดงดนตรีได้แต่งดการเต้นรำ ส่วนมาตรการพื้นที่อื่นๆ จะผ่อนตามลำดับ ขอให้ติดตามผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 29 ม.ค.

3.ทบทวนการเปิดเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-น.ส.พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ ส.ส. กทม. พรรค พปชร. ทวีตสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาการเปิดโรงเรียนใน 28 จังหวัด พื้นที่เสี่ยง ควรเปลี่ยนจากการเปิดในชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา เป็นชั้นเด็กโตก่อนเพราะมีภูมิต้านทานมากกว่าเด็กเล็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-รมว.ศธ. ลงนามประกาศเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ในวันที่ 1 ก.พ. 2564 ยกเว้น จ.สมุทรสาคร ยังปิดเรียนไปก่อน ส่วนกทม. นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และปทุมธานี ให้จำกัดนักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อชั้นหรือสลับวันเรียน

4.ข่าวปลอมพระ เณร แม่ชี วัดสังฆทานติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบประเด็นพระ เณร แม่ชี และผู้ไปปฏิบัติธรรม ที่วัดสังฆทาน ติดเชื้อโควิด 19 รวม 300 ราย กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด19 ภายในวัด มีเพียงทีมควบคุมโรค อ.เมืองนนทบุรี ร่วมกับปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง อ.เมืองนนทบุรี กำหนดผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ออกตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโควิด 19 ภายในวัดสังฆทานเท่านั้น

5. ฉีดวัคซีนแล้วแพร่เชื้อได้หรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-ศ.โจนาธาน ฟาน-ทัม รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ของอังกฤษ เผยว่า นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบผลลัพธ์จากการฉีดวัคซีนที่มีต่อการแพร่เชื้อ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอังกฤษคาดหวังว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงนี้ และมีแนวโน้มใช้พาสปอร์ตวัคซีน โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะได้รับบัตรบันทึกและมีประวัติทางการแพทย์ว่าได้รับวัคซีนแล้ว เพื่อใช้พิสูจน์สถานะหรือประกอบการรับอนุญาตบางอย่าง ซึ่งหลายประเทศ/หลายบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับแอปฯ หรือใบรับรองดิจิทัลแล้ว

6.จับกิจกรรมเสี่ยงโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-บชน. แฉลงผลการจับกุมชาวต่างชาติ-คนไทย ร่วมปาร์ตี้ในร้านอาหารแห่งหนึ่งบนเกาะพังงี อาจเสี่ยงโควิด 19

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, infoquest, worldometers)

-WHO ขึ้นชมจีนที่ยื่นข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่พัฒนาขึ้นในประเทศ ด้าน บ.ไฟเซอร์ กำลังพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิดชนิดกลายพันธุ์... จีน ฉีดวัคซีนแล้ว 22.8 ล้านโดส... เยอรมนี รัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาออกมาตรการระงับเที่ยวบินเข้าประเทศเกือบทั้งหมด เหลือไว้เฉพาะที่จำเป็น... บราซิล ศาลสูงบราซิลเตรียมเปิดสอบ รว.สธ. กรณีบริหารงานล่าช้า ไม่สามารถแก้ปัญหาออกซิเจนขาดแคลน

ประเด็นข่าว

จนผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตอย่างน้อย 29 ราย... **ออสเตรเลีย** วิทยาลัยแพทยออสเตรเลียและสตรีตติ้งครรั้งเลี้ยงรับวัคซีนโควิด 19... **เมียนมา** เริ่มฉีดวัคซีนให้บุคลากรการแพทย์แล้ว... **ฮ่องกง** เริ่มใช้วิธีการ “จูโจมล็อกดาวน์” คือปิดพื้นที่ฉับพลันและเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสทุกคนที่อยู่ภายในละแวกที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น... **อินโดนีเซีย** ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 แล้ว... **สปป. ลาว** ฉีดวัคซีนโควิดของซิโนฟาร์มเข็มแรก รองนายกฯ และรมต.สาธารณสุข ได้ฉีดพร้อมแพทย์-พยาบาลกว่า 600 คน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 101,368,104 ราย ผู้เสียชีวิต 2,181,192 ราย และรักษาหายแล้ว 72,810,592 ราย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

รางวัลองค์กรส่งเสริมสุขภาพระดับโลก "Nelson Mandela"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, รัฐบาลไทย, ผจก., thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผยว่า สสส. ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก ให้รับรางวัล Nelson Mandela Award for Health Promotion ที่มอบเป็นครั้งที่ 2 ของโลก ในฐานะองค์กรที่อุทิศการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพมาตลอด 20 ปี จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 ในเดือน พ.ค. 2564

บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ, สำนักข่าวอิศรา)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า นโยบายที่สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพมอบให้ประชาชนในปีนี้เป็น การยกระดับบัตรทอง จาก "30 บาท รักษาทุกโรค" เป็น "30 บาท รักษาทุกที่" รวมทั้งสิทธิโรคมะเร็งรักษาที่ใดก็ได้ที่พร้อม โดยยกระดับคุณภาพของทุรพ.ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการโรคมะเร็งอย่างเท่าเทียมกัน และยังจัดระบบเครือข่ายการให้บริการให้มีความรวดเร็วมากขึ้น มีหน่วยบริการรักษาโรคมะเร็งกระจายทั่วทุกเขต เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษา 36 แห่ง และหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปด้านเคมีบำบัด 164 แห่ง โดยเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง จำเป็นต้องได้รับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย การรักษาด้วยรังสีรักษาหรือเคมีบำบัด จะส่งข้อมูลผู้ป่วยมายังศูนย์ประสานการส่งต่อโรคมะเร็งเพื่อจัดการพ.ที่มีศักยภาพและไม่แออัดให้แก่ผู้ป่วย โดยเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้ใบส่งตัว และใช้เทคโนโลยีการจัดลำดับคิว ทำให้ได้รับการรักษาเร็วขึ้น โอกาสรักษาหายมากขึ้น ลดการเสียชีวิตและทรัพย์สิน

สปสข.เพิ่มสิทธิการรักษาการได้ยินในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผยว่า บอร์ดสปสข.เห็นชอบบรรจุสิทธิประโยชน์ "รายการอุปกรณ์ประสาทหูเทียมชนิด Rechargeable" สำหรับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีระดับการได้ยิน 90 dB ขึ้นไป และไม่เคยฝึกภาษามือ คาดว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับการรักษาราว 33 คน อยู่ระหว่างต่อรองราคาค่าประสาทหูเทียมให้ต่ำกว่าชุดละ 600,000 บาท ขณะเดียวกันยังเพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด 2 รายการ คือ การตรวจคัดกรองด้วยการวัดการสะท้อนกลับของเสียงที่เกิดขึ้นในหูชั้นใน และการตรวจการได้ยินระดับก้านสมองแบบคัดกรอง เริ่มในปี 2564 ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและไม่สูญเสียโอกาสทางสังคมเนื่องจากการได้ยินเป็นพื้นฐานสำคัญของการพูดและพัฒนาการทางภาษา

วัคซีนโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ สปสข. ดำเนินงานเพื่อยุติวัณโรคในประเทศไทย เร่งผลักดันเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก และตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอนุชีววิทยา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใน 7 กลุ่มเสี่ยง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนมี.ค.นี้ มีเป้าหมายลดอัตราป่วยวัณโรครายใหม่เหลือ 10 รายต่อแสน ในปี 2578 ด้วยกลยุทธ์ “ค้นให้พบ จบด้วยหาย” นำไปสู่เมืองไทยปลอดวัณโรค

คลินิกมลพิษออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า รพ.นพรัตนราชธานี ได้จัดตั้งคลินิกมลพิษตั้งแต่ปี 2562 และยังมีคลินิกมลพิษออนไลน์ <http://www.pollutionclinic.com> สำหรับประเมินตนเอง ทราบผลเบื้องต้นได้ทันที รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับ PM2.5 และคำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับประชาชนและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง สามารถประเมินตนเอง

ข่าวปลอม รักษาโรคมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเผยแพร่คำแนะนำรักษามะเร็งด้วยตนเอง 3 วิธี ได้แก่ การหายใจเข้าลึก ๆ การทำจิตใจไม่ให้เครียด และการงดรับประทานอาหารที่เป็นกรด พบว่า ทั้ง 3 วิธีไม่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็ง ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และการฉายรังสี

10 วิธีกินอย่างพอเพียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำ 10 วิธีการกินอย่างพอเพียงและได้โภชนาการ ดังนี้ 1.กินพอกอิ่มในแต่ละมื้อ 2.ดัดแปลงอาหารที่

ประเด็นข่าว

เหลือเป็นอาหารจานใหม่ 3.เรียนรู้วิธีการเก็บรักษาอาหารแต่ละประเภท 4.หุงข้าวผสมข้าวโพด ถั่ว เผือก มัน 5.เลือกวัตถุดิบคุณภาพดีราคาถูก 6.ลดการกินจุบกินจิบ 7.งดการกินอาหารม้อตัก 8.เคี้ยวอาหารช้าๆ 9.ไม่กินทิ้งขว้าง 10.เน้นกินเมนูที่หลากหลาย มีโภชนาการครบ 5 หมู่ และควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ทุกวัน สามารถนำไปใช้ในการลดน้ำหนักควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที เพื่อช่วยเผาผลาญพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันได้อีกด้วย

กม.คุ้มครองดูแลผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า สธ. ประกาศศกฏกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ออกตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มาตรา 3(3) ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ทุกราย ต้องขออนุญาตก่อนเปิดกิจการ ส่วนผู้ดำเนินการต้องผ่านการอบรม ผ่านการสอบ และมีใบอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้ให้บริการหรือพนักงานทุกรายที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุต้องผ่านการอบรม จบจากหลักสูตรที่กรมฯ รับรอง และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการก่อนที่จะปฏิบัติงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 ม.ค. 2564 ขอให้ผู้ประกอบการรายใหม่ทุกรายขออนุญาตก่อนเปิดกิจการ ส่วนผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการหรือพนักงานทุกรายต้องผ่านการอบรม ผ่านการสอบ และมีใบอนุญาตจากกรมฯ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในวันที่ 27 ม.ค. - 25 ก.ค. 2564 ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จกรมฯ ส่วนภูมิภาคติดต่อศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 หรือทางเว็บไซต์ www.esta.hss.moph.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม HOT LINE 1426 (โทรฟรีทุกเครือข่าย ในวันและเวลาราชการ)

ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นพ.สรายุทธ์ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในเด็กของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนและเสี่ยงต่อโรค NCDs กรมฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจึงมีการจัดตั้งคณะทำงานร่างพ.ร.บ.การควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็ก เพื่อทบทวนการศึกษาวิจัย ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็ก และจัดทำร่าง พ.ร.บ.การควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็ก เพื่อปกป้องเด็กจากกลยุทธ์ทางการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

โฆษณาอาหารเสริม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ รอง ผบก.ปคบ. กล่าวว่า ตามที่ อย.ส่งเรื่องมาให้ บก.ปคบ. พิจารณาเอาผิด น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ (กาละแมร์) พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ได้ติดต่อให้เข้ามาพบแต่ติดต่อไม่ได้ จึงออกหมายเรียกไปตามที่อยู่ เพื่อให้เข้าพบในวันที่ 28 ม.ค. เวลา 11.30 น. เพื่อรับทราบข้อหาในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.อาหารฯ จนขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ ส่วนกรณีกลุ่มธรรมชาติเครือข่ายภาคประชาชนด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ บก.ปอท. ดำเนินคดีกับ น.ส.พัชรศรี ในความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และฉ้อโกงประชาชนนั้น จะทำหนังสือสอบถาม บก.ปอท. ถ้าพิจารณาแล้วผิด จะขอมารวมดำเนินการตามกฎหมาย